

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

PTG – ต้องมีวัน ที่จะกลับมาดี

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

คงไม่ต้องกล่าวอะไรมากมายแล้วกระมังครับ เรื่องของโลกการลงทุน หรือในยุคสมัยนี้ ไม่ว่าจะเรื่องอะไร ทุกท่านเข้าถึงข้อมูลต่างๆ นาๆ จนสามารถมีความรู้หรือทราบข้อมูลและเหตุผลได้เป็นอย่างดี ขึ้นอยู่กับว่า ใครจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้เร็วกว่ากัน... และ ใครจะมีความคิดหรือวิเคราะห์ ได้ดีกว่ากันตามมามากมาย ซึ่งถ้าใครทำได้ ใครมีครบ ก็จะเรียกว่าได้เปรียบ หรืออาจจะเทียบเท่า เลือติดปีกเลยก็ว่าได้... ดังนั้น การที่จะมองแนวโน้มว่าทุกอย่างจะกลับมาดี ทุกอย่างจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้นั้น มันเป็นเรื่องที่ทุกท่านคิดไว้อยู่แล้ว แต่จะต่างกันตรงที่ เมื่อไหร่ หรือ อีกนานแค่ไหน มากกว่าที่แต่ละคน อาจจะเดาหรือคาดการณ์ไม่เหมือนกันนั่นเอง... การซื้อขายในตลาดหุ้น จึงได้มีจุดประสงค์ หรือรูปแบบที่ต่างกัน บางท่านก็อาจจะมองว่าอีกนาน กว่าที่ทุกอย่าง จะกลับมามีแววดี และต่อจากนั้น ถึงจะเริ่มกลับเข้าสู่การฟื้นตัวอย่างจริงจัง การซื้อและขายหุ้น ก็เลยจะมองไปแบบ กล้าๆ กลัวๆ ไม่มั่นใจ หรือ บางท่านก็เรียกว่า เล่นได้แต่เน้นระยะสั้นๆ ไปพลางๆ ก่อนเท่านั้น... แถมอาจจะยังมีการคาดเดาไว้ล่วงหน้าด้วยว่า น่าจะยังมีการลงมาต่ำๆ อีกระลอกก็เป็นไปได้... แต่เอาเถอะครับ เหนือเมฆยังไม่กล่าวอะไรไปมากกว่าที่เคยกล่าวไว้และจริงๆ แล้ว เรื่องของการลงทุน มันมีมากมายกว่าที่เราจะเหยียดถึงในหน้ากระดาษที่ออกสื่อฯ ได้นั้น 1 หน้า จะพยายามก็แล้วกันนะครับ ที่จะเอาเคล็ดลับหรือมุมมอง ในมุมที่ต่างไปจากความรู้ในตำรามาว่ากันเท่าที่จะสามารถบรรยายได้ นะครับ ... อะไรที่ล่อแหลม ก็อาจจะเขียนให้ท่านคิดลึกๆ กันหน่อยก็แล้วกันครับ

ดูตามเกม...

เอาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในทางเทคนิคไปก่อนก็แล้วกันนะครับ ซึ่งจริงๆ แล้ว หุ้น PTG ถ้าใครเคยเห็นเกมการเล่นในอดีต ย่อมทราบกันดีว่า มากกว่าพื้นฐาน มากกว่าเทคนิค มันมีอะไร

แนวรับ : ... 12.4-12.0 ยังรับไว้ได้ (ต่ำกว่า 11.5 เลิก)

เป้าหมาย : ... 15.5-16.0 คาดหวังได้ (14.0 แค่นี้จะขาย)

Price Chart...(PTG)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น PTG... ภาพนี้เป็นเรื่องของการเล่นเก็งกำไร ถ้าจะมองกันยาวๆ หรือ จะซื้อลงทุนกันจริงๆ อาจจะดูในภาพใหญ่กันอีกที... ส่วนที่เห็นในภาพนี้นั้น ดูแล้วหวังว่าน่าจะได้เห็นโครงสร้างราคา หรือ Price Pattern สวยๆ เนียนๆ ในรูปแบบ ตัว V ... เรียกว่า โอกาสขึ้นแบบต่อเนื่อง และอาจจะมีการขึ้นแรงๆ ในวัน ก็มืออยู่สูงเพียงแต่ ต้องไม่มีการพลิกลงมาต่ำกว่าระดับ 11.50 ก่อนเท่านั้น... ส่วนเป้าหมายนั้น ระดับ 13.5-14.0 อาจจะสร้างแรงกดดันให้เกิดแรงขายระยะสั้นตามมาได้ แต่หากย่อไม่มาก หรือ มีการพักตัวบ้างสัก 1-2 วัน อาจจะยังถือว่าปกติ เราอาจจะหวังการขึ้นกลับจากนั้น ซึ่งก็คือ หวังขายกันที่ระดับ 15.5-16.0 กันนั่นเอง